

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV

Tôi tên: **LÊ THỊ HỒNG PHẤN**. Sinh ngày: 02/5/1986. Quê quán: tỉnh Phú Yên. Hiện sinh sống tại: Khu phố 4, phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Tôi công tác tại Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Phước; hiện là Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Bình Phước.

Được Tỉnh Đoàn đề cử và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh qua các lần hiệp thương, giới thiệu tôi ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, được Ủy ban Bầu cử tỉnh phân bổ tôi về ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1, gồm thị xã Bình Long và các huyện: Bù Đốp, Bù Gia Mập, Chơn Thành, Hớn Quản, Lộc Ninh.

Kính thưa các cô, bác, anh, chị, em cử tri!

Được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đó là niềm vinh dự, tự hào và cũng là trách nhiệm lớn lao trước cử tri, tôi đã nhận thức được vai trò của người đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri, là người thay mặt Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước trong Quốc hội và phản ánh đầy đủ kiến nghị, đề xuất của cử tri đến diễn đàn Quốc hội. Tôi xin báo cáo Chương trình hành động với những nội dung như sau:

1. Tích cực nghiên cứu, tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm, kỹ năng hoạt động của đại biểu Quốc hội; thường xuyên học tập, nghiên cứu, nâng cao kiến thức chuyên môn để thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu Quốc hội. Tôi sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ gắn bó mật thiết và chịu sự giám sát của cử tri, với nhiều hình thức và các tầng lớp Nhân dân để lắng nghe, tiếp thu ý kiến, kiến nghị, đề xuất của cử tri, phản ánh trung thực, kịp thời đến Quốc hội, các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét giải quyết. Tham dự các buổi tiếp công dân theo kế hoạch của Đoàn đại biểu Quốc hội; tham gia thảo luận tích cực tại nghị trường Quốc hội về các vấn đề cử tri quan tâm, kiến nghị trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu Quốc hội. Nghiên cứu các đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân để chuyên, kiến nghị cơ quan, tổ chức hoặc người có thẩm quyền giải quyết.

2. Tham dự đầy đủ các kỳ họp của Quốc hội, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật. Tham gia xây dựng pháp luật, tham gia hoạt động giám sát và thảo luận, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

3. Với vai trò, nhiệm vụ là người phụ trách công tác thanh thiếu nhi toàn tỉnh, tôi quan tâm đến công tác chăm sóc, giáo dục thanh thiếu niên, nhi đồng. Tôi sẽ đề xuất, kiến nghị với Quốc hội và các cơ quan, tổ chức hữu quan về các chương trình, giải pháp bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; các giải pháp thúc đẩy quyền tham gia của thiếu nhi; giải pháp, kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích, xâm hại tình dục, bạo lực học đường...; ngăn chặn tình trạng sử dụng lao động trẻ em; đề xuất, kiến nghị các chính sách hỗ trợ trẻ mồ côi, tàn tật, lang thang, cơ nhỡ. Phát triển, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống nhà thiếu nhi; đề xuất hướng quy hoạch và tạo ra nhiều điểm sinh hoạt, vui chơi cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư, đặc biệt là thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, thiếu nhi là con em công nhân lao động tại các khu công nghiệp, chế xuất... Đề xuất, kiến nghị đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn, Hội, Đội các cấp; tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ em, kỹ năng hội nhập trong thời đại 4.0, kỹ năng sử dụng mạng Internet an toàn, hiệu quả... cho trẻ em.

Xin chân thành cảm ơn quý đại biểu và toàn thể quý cử tri!